

Số: 07/BC-UBND

Đồng Liên, ngày 06 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới

Thực hiện Công văn số 240/UBND-NV, ngày 01/02/2023 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; UBND xã Đồng Liên báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Đồng Liên là đơn vị hành chính cấp xã loại II, cách trung tâm thành phố 10 km. Diện tích tự nhiên 8,03km², toàn xã hiện có 1.256 hộ, 5.226 nhân khẩu, chia thành 8 xóm, có 6 dân tộc cùng chung sống, Đảng bộ xã có 12 chi bộ trực thuộc, 256 đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ. Đời sống kinh tế của người dân chủ yếu sản xuất nông, lâm nghiệp và các ngành nghề kinh doanh dịch vụ.

Trong 15 năm quan dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của Chính quyền; sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể, sự nỗ lực, cố gắng của Nhân dân, tình hình kinh tế xã hội của xã có bước tăng trưởng khá; các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đảm bảo; công tác lao động, việc làm được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, giữ vững. Hạ tầng nông thôn ngày càng được quan tâm đầu tư và phát triển. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, cơ sở vật chất văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục thể thao được tăng cường. Hoạt động của Hội Đông y xã được quan tâm đầu tư, đa dạng các loại hình chăm sóc sức khoẻ bằng y học hiện đại, y học cổ truyền – dân gian. Hoạt động y dược học cổ truyền có nhiều chuyển biến tích cực, có nhiều cơ sở đông y có bề dày kinh nghiệm và uy tín. Đây là điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Đông y xã phát triển, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ và nâng cao tuổi thọ cho người dân.

II. CÔNG TÁC QUẢN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 24

1. Công tác nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 24

- Tiếp thu tinh thần nội dung Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội đông y Việt Nam trong tình hình mới. Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành kế hoạch, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của xã quán triệt và triển khai thực hiện. Chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc quán triệt nội dung, quan điểm, mục tiêu và giải pháp của Đảng về phát

triển nền đông y Việt Nam và Hội đông y Việt Nam trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã.

- Việc học tập, quán triệt Chỉ thị được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả. Nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của đông y Việt Nam, coi phát triển nền đông y Việt Nam vì mục tiêu bảo vệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là trách nhiệm vừa cấp ủy, chính quyền và toàn thể xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện các hình thức, nội dung tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 24.

- UBND xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo cán bộ, công chức và các xóm tăng cường công tác phổ hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đông y của xã hoạt động có hiệu quả.

- Ủy ban MTTQ các đoàn thể đã thường xuyên phối hợp với Hội Đông y lồng ghép nội dung tuyên truyền khám, chữa bệnh bằng phương pháp đông y. Tuyên truyền cho nhân dân tận dụng và trồng các loại cây dược liệu sẵn có trong tự nhiên như: cây tía tô, cây nhọ nồi, cây ngải cứu, cây đinh năng, kinh giới, huyết dụ... và phổ biến cho nhân dân biết tác dụng của các loại cây dược liệu trên.

2.2. Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 24

- Thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương, về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội đông y Việt Nam trong tình hình mới. Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 20/11/2009 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đồng Liên về triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương. Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch 89/KH-UBND, ngày 24/12/2009 thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.

- Hàng năm UBND xã đã cân đối nguồn ngân sách địa phương cấp kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Hội Đông y xã, đáp ứng đầy đủ các chế độ của tổ chức hội góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nội dung chi chủ yếu đảm bảo cho hoạt động của hội, chi thù lao cho cán bộ bán chuyên trách của hội, chi Đại hội nhiệm kỳ, chi sơ, tổng kết và các nhiệm vụ khác do UBND xã giao.

- Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết Chỉ thị 24 được xã quan tâm thực hiện. Hàng năm, UBND xã phối hợp tiến tra các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn. Qua kiểm tra đa số các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đều chấp hành đúng theo quy định pháp luật, không có cơ sở nào vi phạm.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 24

1. Về nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc phát triển nền đông y Việt Nam

Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị

24-CT/TW, tuyên truyền viên, hệ thống đài truyền thanh của xã, xóm. Hàng năm, Hội Đông y xã tổ chức quán triệt cho hội viên, nâng cao nhận thức, thực hiện tốt hướng dẫn Điều lệ Hội Đông y Việt Nam, các Nghị định, Quyết định của Chính phủ về phát triển Y, dược học cổ truyền Việt Nam gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân trong xã nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, trau dồi y đức, y thuật; chấp hành tốt Luật khám, chữa bệnh.

2. Về kiện toàn hệ thống khám chữa bệnh bằng Đông y và quản lý nhà nước về Đông y, Đông dược

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương cấp ủy, chính quyền xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Hội Đông y hoạt động đạt hiệu quả trên các mặt. Hội Đông y được củng cố, kiện toàn; việc khám, chữa bệnh bằng đông y được chú trọng, trình độ chuyên môn được nâng cao; phương pháp chữa bệnh được quan tâm; nguồn dược liệu đông y được bảo tồn và phát triển đa dạng các chủng loại, cây thuốc quý. Hoạt động hành nghề đông y, đông dược từng bước phát triển; công tác quản lý nhà nước về đông y được tăng cường; Hội Đông y với ngành y tế thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Những kết quả trên, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về Đông y

Công tác quản lý nhà nước về đông y và đông dược được tăng cường; UBND xã đã tăng phối hợp thường xuyên kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh bằng đông y và Y học cổ truyền (YHCT) trên địa bàn xã. Hội Đông y xã với 26 hội viên. Xây dựng và thực hiện tốt qui chế hoạt động, lịch sinh hoạt, chế độ báo cáo, hội họp; quan tâm, tạo điều kiện tốt về cơ sở vật chất, kinh phí cho Hội hoạt động. Công tác phối hợp liên tịch giữa Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ, Trạm Y tế xã thực hiện có hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe và phát triển y dược học cổ truyền.

4. Về nuôi trồng, thu hoạch, sử dụng dược liệu và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Đông y

UBND xã đã quan tâm, tạo điều kiện cho các cơ sở phát triển các vườn thuốc nam phục vụ cho việc khám và điều trị cho bệnh nhân. Hội Đông y thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu cho nhân dân hiểu biết, sử dụng một số cây thuốc, bài thuốc quý, phương pháp chữa bệnh thường gặp tại cộng đồng dân cư trên hệ thống truyền thanh của xã. Qua đó, góp phần giữ gìn và phát huy nguồn dược liệu quý, những bài thuốc cổ truyền, phương pháp chữa bệnh hay bằng đông y, nâng cao chất lượng và hiệu quả khám, chữa bệnh cho nhân dân.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Qua thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và các văn bản

chỉ đạo của tỉnh, thành phố. Cấp ủy, chính quyền xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Hội Đông y hoạt động đạt hiệu quả trên các mặt. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên được thực hiện thường xuyên; công tác tổ chức Hội Đông y được củng cố, kiện toàn; việc khám, chữa bệnh bằng đông y được chú trọng, số lượng hội viên đông y ngày càng tăng, trình độ chuyên môn được nâng cao; công tác sưu tầm các bài thuốc hay, phương pháp chữa bệnh được quan tâm; nguồn dược liệu đông y được bảo tồn và phát triển đa dạng các chủng loại, cây thuốc quý. Công tác quản lý nhà nước về đông y được tăng cường; Hội Đông y với ngành y tế thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Góp phần tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của xã.

2. Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

Việc triển khai quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW; công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng, phát triển y học cổ truyền trong cán bộ, nhân dân chưa thật sâu rộng; chất lượng hoạt động của Hội Đông y có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; công tác tuyên truyền sử dụng cây thuốc nam chưa thường xuyên; hoạt động khám chữa bệnh chưa rộng khắp; Hội Đông y và trạm y tế xã còn nhiều khó khăn trong hoạt động lồng ghép, chưa thực hiện được việc phối hợp tổ chức chẩn trị đông y trong trạm y tế xã và chưa xây dựng vườn thuốc nam mẫu...

3. Bài học kinh nghiệm

- Một là, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại cơ sở. Chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về phát triển nền đông y và Hội Đông y trong tình hình mới.

- Hai là, Hội đông y cần tích cực trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền về chỉ đạo, hỗ trợ điều kiện để Hội thực hiện kế hoạch, chương trình công tác đề ra; nội dung phong phú, thu hút cán bộ, hội viên, góp phần tích cực chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tay nghề cho các hội viên, lương y; kết hợp đông - tây y trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Ba là, Hội đông y xã phải thực hiện tốt Điều lệ, quy chế hoạt động, dân chủ, công khai, công bằng, hợp lý công tác Hội. Xây dựng và củng cố khối đoàn kết thống nhất, tôn trọng, thương yêu, giúp đỡ nhau.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

- Tăng cường sự lãnh đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mỗi người dân về vai trò, vị trí của nền đông y và Hội Đông y trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; xác định rõ, việc xây dựng, củng cố, phát triển đông y và Hội Đông y là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; tiếp tục củng cố và kiện toàn Hội Đông y hoạt động hiệu quả

- Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ

cán bộ, y bác sĩ, lương y, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, y thuật, tinh thần trách nhiệm “lương y như từ mẫu” của cán bộ, hội viên, y bác sĩ đông y, chấn chỉnh và khắc phục những biểu hiện tiêu cực tại các cơ sở khám, chữa bệnh bằng đông y.

- Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác phòng, chữa bệnh bằng đông y, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đông y, nhất là việc kết hợp đông y với y học hiện đại cho trạm y tế xã.

- Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đông y, đông dược; tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình hành nghề y dược cổ truyền phát triển; khuyến khích các thầy thuốc công hiến, phát huy những bài thuốc hay, cây thuốc quý, những kinh nghiệm phòng và chữa bệnh có hiệu quả; khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng, kế thừa, nghiên cứu kết hợp đông y với tây y trong khám, chữa bệnh.

- Khuyến khích mọi người dân và các tổ chức tham gia tích cực vào hoạt động phát triển nền đông y để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngay tại cộng đồng. Vận động nhân dân trồng và sử dụng cây thuốc gia đình để phòng, chữa bệnh; mở rộng các hình thức dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là chăm sóc sức khỏe người già cô đơn, người tàn tật.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Hội Đông y làm nòng cốt xây dựng kế hoạch hoạt động, củng cố tổ chức, phát triển hội viên; kết hợp với ngành y tế trong các hoạt động chuyên môn; đề xuất chính sách quy hoạch vùng dược liệu cần thiết, xây dựng vườn thuốc nam; xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố;
- Phòng Nội vụ thành phố;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Tạ Văn Phin

PHỤ LỤC

Đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008
của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam
trong tình hình mới

I. TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 24-CT/TW VÀ THÔNG BÁO KẾT LUẬN 154-TB/TW

1. Tình hình quán triệt Chỉ thị 24-CT/TW và Kết luận 154-TB/TW

Địa phương		Quán triệt		Đối tượng quán triệt		Phương thức quán triệt			
		Có	Không	Cán bộ chủ chốt	Đảng viên từng chi bộ	Học tập chuyên đề	Lồng ghép với các chuyên đề khác	Lồng ghép vào cuộc họp chi bộ	Khác (ghi rõ)
<i>Cấp xã (cấp cơ sở)</i>	Chỉ thị 24-CT/TW	x		x	x		x	x	x
	Kết luận 154-TB/TW								

2. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện (thống kê đầy đủ các văn bản đã ban hành)

TT	Cơ quan ban hành	Tên đầy đủ của văn bản	Ngày ban hành văn bản
1	Đảng ủy xã Đồng Liên	Kế hoạch số 42-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương	20/11/2009
2	UBND xã Đồng Liên	Kế hoạch số 89/KH-UBND của UBND xã về triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương	24/12/2009

3. Hoạt động kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết (đánh dấu x hoặc điền thông tin vào ô tương ứng)

Thời gian thực hiện (năm)	Kiểm tra/giám sát		Sơ kết, tổng kết			
	Không	Có, nêu rõ hình thức	Không	Có, nêu rõ định kỳ		
				5 năm	10 năm	Khác (ghi rõ)
		X		X		

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nhân lực về Đông y

TT	Nội dung	ĐVT	Giai đoạn 2008-2013	Giai đoạn 2013-2018	Giai đoạn 2018-2023
I	Quản lý nhà nước về Đông y				
1	Sở Y tế				
-	Thành lập Phòng Quản lý Đông y	Có/không			
-	Chuyên viên chuyên trách Đông y	Người			
-	Chuyên viên bán chuyên trách Đông y	Người			
2	Các huyện, thành phố				
-	Cán bộ chuyên trách Đông y	Người			
-	Cán bộ bán chuyên trách Đông y	Người			
II	Nhân lực Đông y tại các tuyến				
1	Tuyến tỉnh (gồm tất cả các bệnh viện thuộc Sở Y tế)				
-	Số nhân lực làm công tác Đông y/tổng số nhân lực ngành y tế tuyến tỉnh	Người			
-	Số lượng tiến sỹ về Đông y/tổng số tiến sỹ y học tuyến tỉnh	Người			
-	Số lượng thạc sỹ Đông y/tổng số thạc sỹ y học tuyến tỉnh	Người			
-	Số lượng bác sỹ chuyên khoa Đông y/tổng số bác sỹ tuyến tỉnh	Người			
-	Số lượng dược sỹ đại học làm việc trong lĩnh vực Đông y	Người			

	y/tổng số dược sỹ tuyển tỉnh				
2	Tuyển huyện (bao gồm cả phòng khám đa khoa khu vực)				
-	Số nhân lực làm công tác Đông y/tổng số nhân lực ngành y tế tuyển huyện	Người			
-	Số lượng tiến sỹ Đông y/tổng số tiến sỹ y học tuyển huyện	Người			
-	Số lượng thạc sỹ Đông y/tổng số thạc sỹ y học tuyển huyện	Người			
-	Số lượng bác sỹ chuyên khoa về Đông y/tổng số bác sỹ tuyển huyện	Người			
-	Số lượng y sỹ chuyên khoa Đông y, y sỹ định hướng Đông y/tổng số y sỹ tuyển huyện	Người			
3	Tuyển xã				
-	Số lượng xã có nhân lực làm công tác Đông y	Xã			
-	Số lượng lương y	Người			
-	Số lượng bác sỹ	Người			
-	Số lượng y sỹ chuyên khoa Đông y/tổng số y sỹ tuyển xã	Người			
-	Số lượng y sỹ định hướng Đông y/tổng số y sỹ tuyển xã	Người			

2. Mạng lưới khám chữa bệnh Đông y

TT	Nội dung	ĐVT	Giai đoạn 2008-2013	Giai đoạn 2013-2018	Giai đoạn 2018-2023
I	Công lập				
1	Tuyển tỉnh				
-	Tổng số bệnh viện tuyển tỉnh	Bệnh viện			
-	Số lượng bệnh viện Đông y	Bệnh viện			
-	Số lượng bệnh viện đa khoa có khoa Đông y	Bệnh viện			
-	Số lượng bệnh viện đa khoa có tổ Đông y	Bệnh viện			
-	Số lượng bệnh viện đa khoa không có khoa/tổ Đông y	Bệnh viện			
-	Tổng số giường bệnh Đông y/số giường bệnh chung				
2	Tuyển huyện (bao gồm cả phòng khám đa khoa khu vực)				

-	Tổng số bệnh viện tuyến huyện	Bệnh viện			
-	Số lượng bệnh viện Đông y	Bệnh viện			
-	Số lượng bệnh viện đa khoa có khoa Đông y	Bệnh viện			
-	Số lượng bệnh viện đa khoa có tổ Đông y	Bệnh viện			
-	Số lượng bệnh viện đa khoa không có khoa/tổ Đông y	Bệnh viện			
-	Tổng số giường bệnh Đông y/số giường bệnh chung				
3	Tuyến xã				
-	Số lượng TYT xã có triển khai khám chữa bệnh bằng Đông y	TYT	1	1	1
-	Số lượng TYT xã có triển khai khám chữa bệnh BHYT trong lĩnh vực Đông y	TYT	1	1	1
-	Số xã có vườn thuốc mẫu	Xã			
II	Tư nhân				
1	Số lượng bệnh viện Đông y	BV			
2	Số lượng cơ sở chẩn trị Đông y	Cơ sở	2	2	2
3	Số lượng cơ sở kinh doanh thuốc thành phẩm Đông y				
-	Cơ sở bán buôn dược liệu, vị thuốc cổ truyền	Cơ sở	5	3	3
-	Cơ sở sản xuất thuốc dược liệu	Cơ sở			
-	Cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền	Cơ sở			
4	Các loại hình khác	Cơ sở			

3. Công tác đào tạo nhân lực

TT	Nội dung	ĐVT	Giai đoạn 2008-2013	Giai đoạn 2013-2018	Giai đoạn 2018-2023
1	Số lượng tiến sỹ Đông y/tổng số tiến sỹ y học	Người			
2	Số lượng thạc sỹ Đông y/tổng số thạc sỹ y học	Người			
3	SL bác sỹ CK I Đông y/tổng số bác sỹ	Người			
4	SL bác sỹ CK II Đông y/tổng số bác sỹ	Người			

5	Số lượng Y sỹ YHCT hoặc y sỹ định hướng Đông y	Người			
6	Số lượng Lương y (Hội Đông y)	Người			
7	Số lượng Lương dược (Hội Đông y)	Người			
8	Dược sỹ đại học	Người			
9	Dược sỹ trung học	Người			

4. Đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất cho Đông y

TT	Nội dung	ĐVT	Giai đoạn 2008-2013	Giai đoạn 2013-2018	Giai đoạn 2018-2023
1	Ngân sách hàng năm dành cho công tác Đông y				
-	Ngân sách				
-	Tỷ lệ ngân sách cho Đông y/ngân sách chung cho y tế	%			
2	Bảo hiểm y tế				
	Tỷ lệ chi BHYT cho KCB Đông y/tổng chi BHYT cho KCB của địa phương				
-	Tỷ lệ chi BHYT cho KCB Đông y ở tuyến tỉnh/tổng chi BHYT cho KCB Đông y	%			
-	Tỷ lệ chi BHYT cho KCB Đông y ở tuyến huyện và xã/tổng chi BHYT cho KCB Đông y	%			

5. Kết quả khám chữa bệnh đạt được

5.1. Về công tác khám chữa bệnh

TT	Nội dung	ĐVT	Giai đoạn 2008-2013	Giai đoạn 2013-2018	Giai đoạn 2018-2023
I	Tuyến tỉnh				
1	Tổng số khám và điều trị nội trú chung	Lượt			

2	Tổng số khám và điều trị nội trú bằng Đông y	Lượt			
3	Tổng số khám và điều trị ngoại trú chung	Lượt			
4	Tổng số khám và điều trị ngoại trú bằng Đông y	Lượt			
II	Tuyến huyện				
1	Tổng số khám và điều trị nội trú chung	Lượt			
2	Tổng số khám và điều trị nội trú bằng Đông y	Lượt			
3	Tổng số khám và điều trị ngoại trú chung	Lượt			
4	Tổng số khám và điều trị ngoại trú bằng Đông y	Lượt			
III	Tuyến xã				
1	Tổng số khám và điều trị chung	Lượt	3120	3513	3645
2	Tổng số khám và điều trị bằng Đông y	Lượt			

5.2. Về công tác dược

5.2.1. Tổng chi phí mua thuốc Đông y

TT	Nội dung	Dược liệu, vị thuốc			Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu		
		Giai đoạn 2008-2013	Giai đoạn 2013-2018	Giai đoạn 2018-2023	Giai đoạn 2008-2013	Giai đoạn 2013-2018	Giai đoạn 2018-2023
I	Tuyến tỉnh						
1	Kinh phí mua thuốc Đông y tại BV Đông y						
2	Kinh phí mua thuốc Đông y tại BV Đa khoa có khoa Đông y						
3	Tổng chi phí mua thuốc Đông y						
II	Tuyến huyện						
1	Kinh phí mua thuốc Đông y tại BV Đông y						
2	Kinh phí mua thuốc Đông y tại BV Đa khoa có khoa Đông y						

3	Tổng chi phí mua thuốc Đông y					
---	-------------------------------	--	--	--	--	--

5.2.2. Công tác bào chế sản xuất thuốc trong Bệnh viện Đông y

TT	Nội dung	Giai đoạn 2008-2013	Giai đoạn 2013-2018	Giai đoạn 2018-2023
1	Có bào chế vị thuốc tại BV (đánh dấu X vào ô tương ứng)			
2	Công tác sản xuất thuốc chế phẩm trong BV (điền số lượng)			

5.2.3. Quy hoạch và phát triển dược liệu

TT	Nội dung	ĐVT	Giai đoạn 2008-2013	Giai đoạn 2013-2018	Giai đoạn 2018-2023
1	Quy hoạch vùng trồng cây thuốc (có hoặc không)	Có/không			
2	Nếu có nêu cụ thể Quyết định quy hoạch vùng trồng (để nghị đính kèm QĐ trong phụ lục Báo cáo)	Quyết định			
3	Số lượng cơ sở sản xuất, chế biến, nuôi trồng, thu mua dược liệu	Cơ sở			
4	Số lượng cơ sở thu mua dược liệu	Cơ sở			
5	Số lượng vùng khai thác dược liệu tự nhiên	Vùng			
6	Số bài thuốc gia truyền sử dụng dược liệu đã được công nhận tại Sở Y tế	Bài thuốc			
7	Số lượng Đề án, dự án đã và đang triển khai tại tuyến Trung ương về công tác bảo tồn và phát triển dược liệu từ năm 2008 đến 2023	<i>Điền thông tin bảng tổng hợp phía dưới</i>			

Bảng tổng hợp số lượng đề án, dự án đã và đang triển khai tại địa phương

TT	Tên đề án/dự án	Số lượng các loài dược liệu	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Đơn vị thực hiện	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)	Kết quả
----	-----------------	-----------------------------	--------------------	---------------------	------------------	------------------------------	---------

1					trở từ nguồn ngân sách..... (xã hội hóa)	- Đã xây dựng danh lục cây thuốc ở; có ... loài cây thuốc. - Xác định được ... loài cây thuốc chính. - Thu thập được ... bài thuốc kinh nghiệm của các ông Lang, bà Mế ở ... đang sử dụng...
2							

5.2.4 Công tác quy hoạch, phát triển các vùng nuôi trồng, bảo tồn và khai thác dược liệu tự nhiên

TT	Tên dược liệu	Tên tại địa phương của dược liệu (nếu có)	Diện tích nuôi trồng	Địa điểm nuôi trồng	Diện tích khai thác tự nhiên	Địa điểm khai thác tự nhiên	Diện tích bảo tồn tự nhiên	Địa điểm bảo tồn tự nhiên
1								
2								

5.2.5. Nghiên cứu khoa học về Đông y

TT	Nội dung	ĐVT	Giai đoạn 2008-2013	Giai đoạn 2013-2018	Giai đoạn 2018-2023
1	Số lượng đề tài cấp nhà nước	Đề tài			
2	Số lượng đề tài cấp tỉnh	Đề tài			
3	Số lượng đề tài cấp cơ sở	Đề tài			
4	Số lượng sản phẩm từ đề tài được ứng dụng trong khám chữa bệnh	SP			

6. Củng cố tổ chức Hội động y các cấp

TT	Nội dung	ĐVT	Giai đoạn 2008-2013	Giai đoạn 2013-2018	Giai đoạn 2018-2023
I	Cấp tỉnh				
1	Số lượng các tổ chức Hội	Hội			
2	Số lượng cán bộ Hội	Người			
3	Kết quả hoạt động (Có 4 mức: tốt, khá, trung bình và yếu/không hoạt động)	Mức			
II	Cấp huyện				
1	Số lượng các tổ chức Hội Đông y	Hội			
2	Số lượng cán bộ Hội Đông y	Người			
3	Kết quả hoạt động (Có 4 mức: tốt, khá, trung bình và yếu/không hoạt động)	Mức			
III	Cấp xã				
1	Số lượng các tổ chức Hội	Hội	1	1	1
2	Kết quả hoạt động của các hội (Có 4 mức: tốt, khá, trung bình và yếu/không hoạt động)	Mức	Khá	Khá	Tốt
IV	Công tác bồi dưỡng lương y, lương dược (Có 3 mức: thường xuyên, chưa thường xuyên, không bồi dưỡng)	Mức	Thường xuyên	Thường xuyên	Thường xuyên